



# ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐  
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๙-๖๑๗๒

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับประจำวันที ๕ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ หน้า ๒๓ มูลค่าข่าว ๘๖,๓๒๘.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

## คลองพุดฯ

### คำอ้ำลาที่อยากให้อ่าน

ในเว็บไซค์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) คอลัมน์ รอบรู้ มศว ได้เผยแพร่คำกล่าวอ้ำลาตำแหน่งอธิการบดี มศว ของ ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะสิทธิ์พรณ ซึ่งได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นอธิการบดี มศวในเดือนกันยายน พ.ศ.2554 และวันนี้ได้ประกาศไม่ขอเข้ารับการสรรหาเพื่อจะเป็นต่อ

เป็นการถอดเทปที่อ่านแล้วอยากบอกให้สังคมผู้บริหารและคนอุดมศึกษาได้อ่าน เพื่อรับรู้ถึงความรู้สึกของคนหนึ่งที่ได้ก้าวขึ้นมาเป็นอธิการบดี ตั้งแต่วันแรกที่รับตำแหน่ง ไม่มีใครที่บ้านผมมีความสุข เพราะรู้ว่าจะลำบาก และไม่มีใครเห็นด้วยเลยสักคน

จากเหตุการณ์ต่อเนื่องที่ไม่เรียบร้อยในช่วงปลายสมัยของอดีตรอบรู้ ไม่เคยประสงค์ที่จะเป็นอธิการบดีวาระ 2 เลย ที่คิดมาตลอดของการเป็นอธิการบดีด้วยว่าจะทำอะไรให้วันที่ผมลงจากตำแหน่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ในตลอดระยะเวลากว่า 1,400 วันที่ผมเป็นอธิการบดี ตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่และทุ่มเททราบดีว่าการเป็นอธิการบดีนั้นจะไม่มีวันจบสิ้น ทำงานหนักทุกวัน ทำงานหนักทุกคืน ภาวะกดดันที่มากที่สุดไม่ได้เกิดจากงาน ภาวะกดดันที่มากที่สุดในชีวิตผมและในความเป็นอธิการบดี คือ

จะมีคนเพียงคนหรือสองคนดำเนินการฟ้องร้องมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนืองนับเป็นร้อยๆ เรื่อง เป็นความกดดันที่สูงที่สุดที่ไม่อาจให้คนทั่วไปรับรู้ได้ว่า อธิการบดีนั้นหนักหนาในเรื่องเหล่านี้อย่างไร เพราะจะไปบ่นทอนหลังในการทำงานจะทำให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้ไปสู่ความเป็นเลิศเรียกว่าหน้าขึ้นอกครมอยู่ตลอดเวลา

ครอบครัวและภรรยาและลูก 2 คน ใต้เสียดะ แม้ไม่ทันด้วยการเป็นอธิการบดี แต่ถ้าคุณพ่อ ถ้าคุณเป็นอธิการบดีแล้วคุณทำได้ดีที่สุด เวลากระทบของครอบครัวนั้นแน่นอน กลับบ้านสี่ห้าทุ่มทุกวัน การมามหาวิทยาลัยในวันเสาร์อาทิตย์เป็นเรื่องที่ครอบครัวผมเข้าใจ แต่เขาไม่มีความสุข

ใฝ่เนาไท่เส้นนี้ก็เป็นเส้นเดียวกับที่นิสิตเคยเห็นว่า เสือเข็ญซี่ขาว 5 ตัว ตั้งแต่สมัยเป็นรองอธิการบดีก็ยังใช้อยู่ ไม่เคยใส่เสื้อเข็ญซี่อื่นๆ ได้ละสิทธ์แสดงวิสัยทัศน์ในการสรรหา ได้กลับไปครอบครัว ทุกคนดีใจ

คำกล่าวอ้ำลาตำแหน่งอธิการบดี มศว ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะสิทธิ์พรณ ที่อยากให้อ่านจริงๆ

ตุลย์ ณ ราชดำเนิน

tulacom@gmail.com

